

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการขายหุ้น Big lot ของหลักทรัพย์ MTI

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“MTI”) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดด้วยวิธี Big lot จำนวน 3,197,937 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.42 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ MTI ในราคาหุ้นละ 88 บาท รวมเป็นเงิน 281.42 ล้านบาท โดยบริษัทขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เหตุผลในการขายหุ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และสำรองไว้เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทขายหุ้น MTI ให้แก่ นางนวลพรรณ ล่ำซำ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน จำนวน 1,662,937 หุ้น หรือ ร้อยละ 2.82 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ MTI ในราคาหุ้นละ 88 บาท รวมเป็นเงิน 146.34 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 1 ตุลาคม 2562

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ : นางนวลพรรณ ล่ำซำ (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)

ผู้ขาย : บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : นางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับ นายธงชัย ล่ำซำ นายภูมิชาย ล่ำซำ นายกฤษฎา ล่ำซำ นายสุรช ล่ำซำ นายเฉลิมโชค ล่ำซำ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายวสันต์ จาคีภวณิช และนายเพชร หวังหลี่ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : บริษัทขายหุ้น MTI ให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ : เป็นราคาที่ตกลงซื้อขายกัน (เป็นราคาเดียวกันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง)

ขนาดของรายการ : มูลค่ารายการเท่ากับ 146.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.59 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : --ไม่มี--

ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท

การรายงานสารสนเทศตามข้อ 1. เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันพ.ศ. 2546

2. บริษัทขายหุ้น MTI ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1,535,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 2.60 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ MTI ในราคาหุ้นละ 88 บาท รวมเป็นเงิน 135.08 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็น
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 1 ตุลาคม 2562

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ : 1. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ

2. นางชัชลดา ตันติเวชกุล

ผู้ขาย : บริษัท ลีอกชเลย์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ไม่มี

ลักษณะทั่วไปของรายการ : บริษัทขายหุ้น MTI จำนวน 1,535,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 88 บาท รวม
เป็นเงิน 135.08 ล้านบาท โดยขายให้แก่ นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ
จำนวน 850,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 1.44 และนางชัชลดา ตันติเวชกุล
จำนวน 685,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 1.16

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ : เป็นราคาที่ตกลงซื้อขายกัน (เป็นราคาเดียวกันกับบุคคลเกี่ยวข้อง)

ขนาดของรายการ : เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ
ร้อยละ 0.86 (งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562)

การรายงานสารสนเทศตามข้อ 2. รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการคำนวณพบว่า
ขนาดรายการจำหน่ายไปรวมที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน มีผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15
จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลีอกชเลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์)

เลขานุการบริษัท